



ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้มีสิทธิสอบฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๐๖ ราย และประกาศฯ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ทั้งนี้กำหนดให้ผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หรือได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสมัครสอบแข่งขันแล้ว ให้ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นด้วยตนเองหรือโทรสารภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ หากพ้นระยะเวลาตามที่กำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) นั้น

บัดนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบของผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗ ราย ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

สำหรับกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

/อนึ่ง...

อนึ่ง การตรวจคุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สำนักงานศาลยุติธรรมได้ตรวจและประกาศตามเอกสารข้อเท็จจริงที่ผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้มีสิทธิสอบจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสรารุช เบญจกุล)
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เพิ่มเติม
(แนบท้ายประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	
25010615	นางสาวณัฐภากร	ดวงคุณ
25011428	นางสาวรุ่งราวรรณ	จิตรชื่น
25012215	นางสาววนิดา	มหาวงศ์
25013044	นางสาวปุณณารมย์	คำหมู่
25013089	นางสาวพิจิตรา	ตันติ
25021286	นางสาวพรรัชชล	นนทะนำ
25021384	นางธันยนันท์	ล้วนอำนาจโชค

๒๖.

ตารางแสดงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เพิ่มเติม
 (แบบท้ายประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

วันเดือนปีที่สอบ	วิชาที่สอบ	สถานที่รายงานตัว	อุปกรณ์ที่ใช้
วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้มีสิทธิสอบภาค ค. เพิ่มเติม ทุกคน รายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๐๗.๓๐ น. หากผู้มีสิทธิสอบรายใดไปถึงสถานที่สอบ และรายงานตัวภายหลังเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการ อื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานของตำแหน่ง	ให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพิ่มเติม ตามรายชื่อแบบท้ายประกาศนี้ รายงานตัว ณ ห้อง JTI ชั้น ๒ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ ออกให้

หมายเหตุ * ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวมาในขณะมารายงานตัวและเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยให้ฝากไว้กับญาติหรือผู้ติดตาม

และสำนักงานศาลยุติธรรมจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้เข้าสอบสูญหาย

* สำหรับญาติ หรือผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบครั้งนี้ ไม่อนุญาตให้อยู่ในบริเวณสถานที่รายงานตัว และสถานที่สอบ